

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ YÊN ĐỊNH**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Định, ngày tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026**

*(Trình tại kỳ họp thứ 07 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026)*

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND xã về việc đề nghị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, công chức chuyên môn xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã trước, trong và sau kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết của các ngành, các lĩnh vực chuyên môn, Chủ tịch UBND xã báo cáo Thường trực HĐND xã và cử tri cụ thể như sau:

#### **I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP**

##### **1. Về Về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chăn nuôi**

**Cử tri các thôn có ý kiến đề nghị:** Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân các loại giống ngô, lúa có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đề nghị UBND xã chỉ đạo và thực hiện tốt việc quy hoạch vùng sản xuất ở các xứ đồng, đề nghị cán bộ chuyên môn xã tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng trừ.

- Cử tri đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ giống, vốn cho các hộ sản xuất, chăn nuôi để tái đàn.

##### **Trả lời**

UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri Sau kỳ họp thứ 06 HĐND xã, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn cùng các ông, bà trưởng thôn khảo sát thực tế, Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký và mua các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Chỉ đạo chuyên môn thăm đồng hướng dẫn bà con nhân dân kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc kết quả được 22 lượt buổi, xây dựng 03 kế hoạch, 9 công văn thông báo chỉ đạo sản xuất trong năm 2023.

Về việc mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân: UBND xã đã chỉ đạo chuyên môn đề nghị cấp trên mở các lớp tập huấn chuyên giao khoa

học kỹ thuật cho nhân dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây ăn quả cho các hội viên trên địa bàn xã, có 150 hội viên nông dân tham gia tập huấn. Tham gia lớp Khuyến nông cộng đồng có 15 hội viên tham gia. Phối với hội nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ sinh học cho 60 hội viên. Phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang mở 06 lớp tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 430 hội viên tham gia. Phối hợp với ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân 500 triệu đồng cho 10 hội viên vay vốn tham gia dự án Chăn nuôi Gà đồi xã Yên Định. Phối hợp mở 06 lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân về chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, may công nghiệp, phòng trừ bệnh trên cây ăn quả.

Về việc hỗ trợ giống, vốn cho nhân dân sản xuất, chăn nuôi: UBND xã phối hợp với Hội nông dân tỉnh triển khai Đề án trồng cây Ba Kích tím có 04 hội viên tham, diện tích là 1,7ha, tiếp nhận 10.800 cây giống, 1.600kg phân bón, 156kg Chế phẩm sử lý nấm. Triển khai dự án chăn nuôi gà thả vườn; mô hình nuôi ong mật nội; mô hình chăn nuôi Lợn nái sinh sản; mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

## 2. Về lĩnh vực lâm nghiệp

**Cử tri đề nghị:** Tăng cường quản lý nghiêm ngặt các khu rừng đầu nguồn để lấy nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đề nghị Nhà nước tăng tiền trông coi bảo vệ rừng đầu nguồn từ 400 nghìn lên 1 triệu đồng/01ha/01 năm cho các hộ dân giữ rừng. Hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các tổ bảo vệ rừng ở các thôn.

### Trả lời

Tiếp thu ý kiến cử tri trong thời gian qua công tác bảo vệ rừng được UBND xã, các ban, ngành đoàn thể, các thôn quan tâm, xác định bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt tại xã, đặc biệt là diện tích rừng khu đầu nguồn các công trình nước sạch. Thành lập các tổ bảo vệ rừng thời gian qua cơ bản hoạt động tốt dần phát huy hiệu quả, trong thời gian tới UBND xã quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ để công tác bảo vệ rừng được thực hiện tốt hơn.

Về việc đề nghị Nhà nước tăng tiền trông coi bảo vệ rừng UBND xã tiếp thu ý kiến và đã nhiều lần đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ thông báo đến kiến cử tri.

## II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THỦY LỢI

### 1. Về xây dựng, giao thông

**Cử tri các thôn đề nghị:** Nhà nước đẩy nhanh việc xây dựng cầu cứng Khe Táu - Trại Chùa, làm tuyến đường lâm nghiệp khu Hồ Tàn thôn Trại Chùa; xây dựng, mở rộng tuyến đường từ đầu Ngâm đi Đồi chè thôn Trại Chùa. Đề nghị xây dựng tuyến đường nhánh từ Giếng Tiên đi Ao Khườn thôn Tiên Lý, có kế hoạch đổ

bê tông các tuyến đường nội đồng đã được mở trong toàn xã. Đề nghị nhà nước cấp xi măng, sỏi, cát sỏi theo như đăng ký để nhân dân đắp đường. Xây dựng các tuyến đường bê tông nối từ Đầu đồng, Cặp Ngõa, khu trong Di dân đi Nghè thôn Đồng Chu, đoạn đường Thác Quán thôn Khe Táu, các đường nhánh thôn Đồng Hả. Hỗ trợ khôi phục nhà sàn văn hóa dân tộc và thay đường điện dây trần bằng dây bọc thôn Khe Táu, xây dựng Cổng làng và hỗ trợ xây dựng đường điện thấp sáng, đường điện sinh hoạt lên nhóm hộ khu Rừng Ngang thôn Đồng Hả, Hỗ trợ kinh phí sửa chữa một số hạng mục công trình nhà văn hóa thôn Trại Chùa, Nhân Định. Đề nghị Xây dựng ngầm Khe giống Nhân Định, hạ thấp đầu dốc ngầm Khe Táu, tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí để làm thêm các tuyến đường nội đồng ở các thôn. Đề nghị UBND xã có hướng để mở các đường khai thác Lâm sản vì việc giao đất, giao Rừng khép kín không để đường đi nên việc khai thác rừng trồng của nhân dân gặp khó khăn.

### **Trả lời**

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã, UBND xã thực hiện đánh giá tình hình cụ thể, bố trí các nguồn vốn trung hạn, dài hạn theo sự phân bổ của cấp trên để đầu tư xây dựng các công trình như sau:

- Công trình cầu cứng Khe Táu - Trại Chùa đã khởi công ngày 21/11/2023 đang thi công.

- Hạ thấp đầu dốc ngầm Khe Táu - UBND đã thực hiện hạ đầu dốc và đổ bê xử lý tạm thời cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

- Công trình sửa chữa đường, ngầm Xạ Tích thôn Tiên Lý - Đã hoàn thiện.

- Công trình đổ bê tông các tuyến nhánh và mở rộng tuyến đường trục chính trong thôn Khe Táu, đổ bê tông các đường nhánh thôn Đồng Hả - Đã khảo sát, thiết kế chờ trên cấp vốn.

- Về công trình phụ trợ 03 nhà văn hóa thôn Tiên Lý, Đồng Chu, Khe Táu đã thi công xong.

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa một số hạng mục công trình nhà văn hóa thôn Trại Chùa: UBND xã đã có Tờ trình gửi UBND huyện xin cấp vốn để sửa chữa.

- Cổng làng và hỗ trợ xây dựng đường điện thấp sáng thôn Đồng Hả: UBND xã xem xét cân đối vốn 2024 đề nghị nhân dân đóng góp 50%.

- Hỗ trợ khôi phục nhà sàn văn hóa dân tộc và thay đường điện dây trần bằng dây bọc thôn Khe Táu: UBND xã đã đề nghị UBND huyện cân đối vốn đầu tư, đường điện UBND xã đã đề nghị Điện lực Sơn Động.

- Các công trình khác như: Làm tuyến đường lâm nghiệp khu Hồ Tàn thôn Trại Chùa; xây dựng, mở rộng tuyến đường từ đầu Ngâm đi Đồi chè thôn Trại Chùa. Đề nghị xây dựng tuyến đường nhánh từ Giếng Tiên đi Ao Khườn thôn

Tiên Lý, có kế hoạch đổ bê tông các tuyến đường nội đồng đã được mở trong toàn xã. Đề nghị nhà nước cấp xi măng, sỏi, cát sỏi theo như đăng ký để nhân dân đổ đường. Xây dựng các tuyến đường bê tông từ Đầu đồng, Cặp Ngõa, khu trong Di dân đi Nghè thôn Đồng Chu, đoạn đường Thác Quán thôn Khe Táu, các đường nhánh thôn Đồng Hả... UBND xin tiếp thu đề nghị cấp trên và đăng ký thực hiện trong thời gian tới; về các tuyến đường lâm nghiệp khai thác rừng trồng cho nhân dân. UBND đang lập kế hoạch thực hiện từng khu, từng thôn theo lộ trình.

## 2. Về thủy lợi.

**Cử tri đề nghị:** *Xây dựng nâng cấp đập Ba Hai, nạo vét ao Đầu Đồng và xây dựng mương cứng thôn Đồng Chu, nạo vét nâng cấp hồ Khe Áng, ao Ruộng dài thôn Trại Chùa, nạo vét hồ Khun và tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến mương cứng thôn Tiên Lý; xây mới thêm trạm bơm ở Khe Táu vì hiện nay trạm bơm cũ không đảm bảo bơm nước phục vụ sản xuất, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trạm bơm đồng chu, bởi một số hộ dân lấn chiếm đất công, đổ đất tràn ra mà trạm bơm không bơm được nước. Đề nghị UBND xã thực hiện nhanh việc giao thầu hồ Khun Tiên Lý để thuận tiện cho việc quản lý và điều hành nước tưới tiêu. Đề nghị UBND xã hỗ trợ đường ống nước tự chảy từ ao Rừng Ngang đến Nà Lốc thôn Đồng Hả khoảng 120m.*

### Trả lời

UBND xã tiếp thu và đã đề nghị lên cấp trên và đã được các phòng, ban chuyên môn khảo sát, thực địa kiểm tra trực tiếp các công trình như: Đập Đồng Mương, nâng cấp đập Ba Hai thôn Đồng Chu, nạo vét nâng cấp hồ Khe Áng Trại Chùa, nạo vét hồ Khun Tiên Lý, nạo vét Ao Làng thôn Khe Táu, hỗ trợ đường ống nước tự chảy từ ao Rừng Ngang đến Nà Lốc thôn Đồng Hả: UBND xã đã đăng ký nguồn vốn trung hạn 2023-2025 chờ có vốn thực hiện.

- Nạo vét ao Đầu Đồng: Đang thi công giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích mặt ao.

- Nạo vét ao Ruộng Dài thôn Trại Chùa: Đã có kế hoạch vốn 1 tỷ đồng.

- Công trình xây mới trạm bơm thôn Khe Táu, chuyển vốn sang năm 2024.

- Việc giao thầu hồ Khun Tiên Lý: UBND xã đã bàn giao lại cho thôn quản lý điều hành nước tưới tiêu cho nhân dân.

## III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, QUY HOẠCH, ĐẤT ĐAI

### 1. Về nước sạch

**Cử tri đề nghị:** *Cấp có thẩm quyền giao công trình nước sạch thôn Nhân Định về cho xã quản lý, đầu tư xây mới để lấy nước sinh hoạt cho nhân dân, xem xét sửa chữa công trình nước sạch Tiên Lý vì bị rò rỉ, không có nước và nước bẩn chưa xử dụng được,*

*sửa chữa công trình nước sạch thôn Đông Hà hiện nay đã xuống cấp, xây dựng hệ thống nước sạch thôn Đông Chu, thôn Trại Chùa tại hồ Khe Áng.*

### **Trả lời**

Về công trình nước sạch thôn Nhân Định, đã có khảo sát thiết kế sửa chữa, nâng cấp để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân; công trình nước sạch thôn Đông Hà đã sửa chữa đưa vào sử dụng.

Công trình nước sạch Khe Táu, Tiên Lý UBND xã đã cử chuyên môn kiểm tra, xem xét thực tế đập thu, bể chứa, đường ống hiện xuống cấp nghiêm trọng, nguồn sinh thủy thiếu nước, trong thời gian tới UBND xã tăng cường công tác quản lý và cân đối nguồn ngân sách, quan tâm sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo có nước cho nhân dân sử dụng.

Các công trình xây mới UBND xã tiếp thu và tiếp tục đề nghị, xem xét, khảo sát, thiết kế và xây dựng trong những năm tới.

### **2. Về môi trường**

**Cử tri đề nghị:** *Đẩy mạnh việc thu gom rác ở cả 6/6 thôn, vận động 100% các hộ dân đóng phí dịch vụ thu gom rác thải đúng quy định, đề nghị UBND xã xử lý nghiêm các hộ dân tự ý xả thải trực tiếp ra môi trường không đúng quy định, Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý cống thoát nước khu vực cổng làng Nhân Định, nước úng gây mất vệ sinh môi trường.*

### **Trả lời**

Tiếp thu ý kiến cử tri UBND xã chỉ đạo duy trì tốt hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã; đến nay đã vận động được 5/6 thôn trên địa bàn xã thực hiện, ý thức tự giác của người dân để rác đúng nơi quy định, việc nộp phí vận chuyển rác thải hàng tháng đã đi vào ổn định, cơ bản chi trả đủ tiền công cho công nhân, đã cung cấp thêm các thùng đựng rác thải cho tất cả các thôn.

Về việc xử lý cống thoát nước khu vực cổng làng Nhân Định, nước úng gây mất vệ sinh môi trường: UBND xã đã xây dựng cống thoát nước.

Để thực hiện hiện tốt hơn việc thu gom rác thải đòi hỏi cần sự quan tâm vào cuộc mạnh mẽ của các ngành đoàn thể, các thôn, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhân dân hưởng ứng, chung tay về bảo vệ môi trường, hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải đạt hiệu quả cao hơn.

### **3. Về Quy hoạch, đất đai**

**Cử tri đề nghị:** *Cấp có thẩm quyền xem xét lại diện tích đất ở của 02 hộ dân mua đất ở quy hoạch đường tỉnh lộ 291, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 100m<sup>2</sup> nhưng thực tế đo lại chỉ có 80m<sup>2</sup> thiếu đất. Cử tri các thôn đề nghị tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong công tác xử lý theo chỉ thị 19. Đề nghị UBND xã tăng cường công tác*

*quản lý công ty Việt Bắc khai thác cát, sỏi không để khai thác làm sạt lở vào đất sản xuất của nhân dân.*

### **Trả lời**

UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri, về diện tích cấp thiếu đất theo sổ đỏ của 02 hộ dân thôn Trại Chùa, UBND xã phối hợp với chuyên môn Văn phòng đăng ký đất xuống xác minh, tiến hành kiểm tra hiện trạng tại hiện trường và sử dụng máy đo đạc 02 thửa đất nói trên và có văn bản trả lời người dân trong thời gian tới.

Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong công tác xử lý theo chỉ thị 19, hiện nay UBND xã đang tiến hành các bước theo quy định và trình UBND huyện xem xét giải quyết. Đến nay đã tiến hành đo đạc cho 7 hộ; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: UBND xã đã đăng ký kế hoạch chuyển đổi 02 ha năm 2024, hiện đang cho nhân dân đăng ký.

Việc tăng cường công tác quản lý công ty Việt Bắc khai thác cát, sỏi không để khai thác làm sạt lở vào đất sản xuất của nhân dân: UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên kiểm tra khu vực khai thác của Công ty, để phát hiện và kịp thời ngăn chặn kịp thời những vi phạm của công ty.

## **IV. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ**

**Cử tri có ý kiến, đề nghị:** *UBND xã chỉ đạo lực lượng công an xã có biện pháp, giải pháp mạnh hơn để tăng cường đẩy lùi các tệ nạn xã hội như chộm cắp, nghiện hút, ghi số đề trái pháp, đánh bạc, gây mất trật tự công cộng, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an ninh trên địa bàn xã. Quản lý tốt các đối tượng tạm trú, tạm vắng và các trường hợp nhập khẩu vào địa phương.*

- *Đề nghị lực lượng công an xã phối hợp với các ngành đoàn thể xã và các thôn, các nhà trường ( nhất là trường THCS) để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, thực trạng hiện nay học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹp bô, hút thuốc lá điện tử đánh vẫn còn xảy ra. Đề nghị lắp đặt thêm các mắt Camera ở các tuyến đường trọng yếu để đảm bảo an ninh.*

### **Trả lời**

Xin tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã thực hiện, thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tăng cường các biện pháp kiềm chế trấn áp tội phạm, kiểm tra, quản lý hành chính các đối tượng tạm trú, tạm vắng, các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã; xử lý các sai phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn và đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ghi số đề, đánh bạc, buôn bán, sử dụng ma túy trái phép. Đẩy mạnh công tác điều tra xử lý các vụ việc đến nay trên địa bàn xã xảy ra 09 vụ việc = 10 đối tượng gây mất ANTT, trực tiếp xử phạt VPHC tại xã 02 vụ = 04 đối tượng, tham mưu Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xử phạt VPHC thu nộp ngân sách nhà nước số tiền là 8.605.000 đồng, chuyển Công an huyện 05 vụ = 06 đối tượng (trộm

cấp tài sản, đánh bạc, trồng cây chứa chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản). So với cùng kỳ năm 2022 giảm 04 vụ việc, các vụ việc gây mất ANTT trên địa bàn xã chủ yếu mang tính chất tự phát, không hình thành băng, ổ nhóm.

Chỉ đạo công an xã tham mưu vận động xã hội hóa xây dựng quỹ lắp camera an ninh trên địa bàn xã được 41.310.000 đồng; tổ chức rà soát lắp 27 camera an ninh ở các tuyến đường tại 6 thôn, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết của ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã trước, trong và sau kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Mạnh Hùng**